

# ที่นี้ระบอบ"ป้อม"

ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ ไม่มีอะไรที่ "ระบอบป้อม" ทำไม่ได้

เป็นความจริงที่ไม้อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้อีกครั้ง หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ที่มี "บิกก๊วย-พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" ได้มีมติยื่นอุทธรณ์คดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เฉพาะ "บิกเบือก-พล.ต.ท.สมชาย เหมือนแก้ว" อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จำเลยที่ 4 เพียงคนเดียวเท่านั้น

นั่นหมายความว่า "น้องชาย" ของ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือ "บิกเบือก-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ" อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น หลุดพ้นคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับอีก 2 คนคือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยของ นช.หน้ทักษิณ ชินวัตร และสามีของเจ้แดง ยาวภา วงศ์สวัสดิ์

ประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นทันทีหลังการพิจารณายื่นอุทธรณ์ของ ป.ป.ช.ยุคบิกก๊วยก็คือ ทำไมถึงอุทธรณ์แค่ พล.ต.ท.สุชาติ เพียงคนเดียว เพราะในตอนนั้น ป.ป.ช.ยุคก่อนหน้ามีฟ้อง ก็ฟ้องทั้ง 4 คน

จะมีเหตุผลคนใดถึงทำให้ "ตัดตอน" คนอื่นๆ ออกไปหมด และเหลือแต่ข้าราชการประจำคือ พล.ต.ท.สุชาติเพียงคนเดียว นอกเหนือจากคำว่า "นายสั่ง" ไม่มีอีกแล้ว

งานนี้ สมมติว่า ถ้าสุดท้ายแล้ว พล.ต.อ.สุชาติต้องคำพิพากษาต้องติดคุกติดตารางเพียงคนเดียว คงมีสภาพไม่ต่างอะไรจาก "นายบุญทรง เตริยาภิรมย์" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ทุจริตในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจิจูจี โดยต้องติดคุก 42 ปีแทน "เจ้ ด." ผู้เป็นนายแบบ "กูปุดไม่ได้" ตามประสาเด็กในบ้านที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดจนได้ดิบได้ดีเป็นถึงรัฐมนตรี

หัวอกของบิกเบือกคงไม่ต่างอะไรกับ "เสี่ยชุก-บุญทรง" ในขณะนี้

**"อ้าวเฮ้ย ทำไมกูโดนคนเดียววะ"**

ถ้าบิกเบือกพูดได้ คงททานออกมาในทำนองนี้ และเชื่อว่าสุดท้ายคงถูก "บู้ชายัญ" เพียงคนเดียว

นอกจากนั้น สิ่งที่สังคมสงสัยก็คือ การที่ตัดตอนอุทธรณ์เฉพาะ พล.ต.ท.สุชาติ มีความเกี่ยวข้องกับ "สมชาย วงศ์สวัสดิ์" ด้วยหรือไม่ เพราะทำให้หนักย้อนไปถึงการหนีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ว่าจะอ้างอย่างไร อ้างพรมแดนที่ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา ก็ไม่อาจทำให้ประชาชนเชื่อได้ว่าคณะผู้มีอำนาจไม่รู้เห็นเป็นใจกับการหลบหนีออกนอกประเทศครั้งนี้

หรือทั้งสองระบอบจับมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้?



ไปที่เรื่องอื่นๆ กันบ้าง เริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหม่อมหลวงปทุมตริก สมิตี ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเปรมศักดิ์ วนษ์สุนทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในโอกาสที่ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จ.ตราดของซีพีเอฟ ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลาานที่สุด ณ งาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ด้าน ดร.อรชกา สิบบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูทของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้แนวคิด วว.กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เกี่ยวกับงานวิจัย บริการ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้าง

ความตระหนกเกี่ยวไทยด้วยจิตสำนึกให้เกิดความอนุรักษ์  
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน  
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย  
มี **ดร.อาทิตย์ มหพันธ์** รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา  
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้า  
และการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้



และปิดท้ายกับ **ศิริพร สิงห์ธัญ** รองเลขาธิการ/อุปนายก  
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder  
Association) ร่วมเป็นเกียรติในงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(ธอส.) ประกาศผลการตัดสิน 3 สุดยอดแบบบ้านที่ได้รับ  
รางวัลชนะเลิศรับทุนการศึกษารวมมูลค่า 300,000 บาท ตาม  
โครงการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุกับธอส.ประจำปี 2560 ด้วย  
การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการ  
ออกแบบบ้านผู้สูงอายุที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม สวยงาม สะดวกสบาย  
ปลอดภัย เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเอื้อประโยชน์ต่อการ  
อยู่อาศัยมากที่สุด เมื่อเร็วๆ นี้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ■

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com